

รายงานการประชุม
ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และคัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้เข้าประชุม

1	รศ.ดร.กิตติ	บุญเลิศนิรันดร์	รองประธานกรรมการ
2	ผศ.ต่อวุฒิ	จำมัน	กรรมการ
3	ผศ.ดร.ยุทธนา	สนทะพะเยา	กรรมการ
4	นายณัฐพงศ์	สนองคุณ	กรรมการ
5	นางสาวกาญจนา	พิศาภาค	กรรมการ
6	นางรสสุคนธ์	แย้มทองคำ	กรรมการ
7	ผศ.จักรินทร์	น่วมทิม	กรรมการ
8	นางสาววรรษชา	พรหมศิลป์	กรรมการ
9	นายจิระวุฒิ	สารธรรม	กรรมการ
10	ผศ.ดร.สุภาวดี	โกยดุลย์	กรรมการ
11	นายกฤษพล	กาญจนลักษณ์	กรรมการ
12	นายนิลวัฒน์	ดิษฐสุวรรณค์	กรรมการ
13	นางสาวพรพิมล	เชียรพิมาย	กรรมการ
14	นายวิชัย	มาแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15	ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย	โสตาเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16	นางสาวน้ำทิพย์	แย้มกลีบบัว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17	นางสาวพนิดา	เฟื่องขจร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	ผศ.เกษม	เจนวิไลศิลป์	กรรมการ (ติตราชการ)
2	นายรุ่งโรจน์	แก้วศรีงาม	กรรมการ (ติตราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวปมตพร	ติมากร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แผนรองคณบดี ละครครุศาสตร์ฯ)
2	นางสาววิจิตรา	กลิ่นน้ำทิพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3	นางสาวพงษ์ญาดา	หันนะเว	เจ้าหน้าที่ด้านบริการวิชาการ
4	นางสาวณิชฐา	ดำรงกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5	ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา	ศรีวงศ์วรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6	นางสาวอามิษฐ์	ไชยธารี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7	นางสาวขวัญฤทัย	ภาคพิจารณ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8	นางสาวสมพร	วงศ์ศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิจัย
9	ผศ.ทศพร	นามโฮง	หัวหน้าโครงการ
10	นายวิรัช	กองสิน	หัวหน้าโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดการความยากจนและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด และมีอธิการบดีเป็นกรรมการ การดำเนินงานมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการและเชิญชวนหน่วยงานคิดโครงการบูรณาการเพื่อของบดำเนินการต่อไป การดำเนินงานในปีนี้คณะกรรมการระดับอำเภอ ซึ่งมีพัฒนาชุมชนของทุกอำเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ได้ลงพื้นที่สร้างครู ก. หรือวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ครู ข. หรือวิทยากรเครือข่ายระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาให้เกิดปราชญ์ชาวบ้าน และพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าหากมหาวิทยาลัยจะลงไปทำงานในโครงการนี้ควรจะต้องทราบถึงข้อมูลและจะต้องเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนทุกคณะเข้าร่วมดำเนินโครงการสร้างครูฝึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาขยายผลให้กับนักศึกษาและชุมชนที่อยู่รอบๆ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่อไป

เรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้มีการถ่ายทอดนโยบายไปยังทุกคณะแล้ว เมื่อวันที่เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทุกหน่วยงานดำเนินการก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า เกิดข้อเรียนรู้อะไรจากการลงพื้นที่ทำงาน และจะนำข้อเรียนรู้นี้ไปพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างแท้จริงได้อย่างไร ได้ทำให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรบ้าง และสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

เรื่อง ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมในสถาบันการศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติได้พัฒนา ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมในสถาบันการศึกษา และได้เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยนำร่องเพื่อทดสอบและพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งจะทำให้รู้สถานการณ์ทำงานวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัย และวางแผนพัฒนาได้ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เลขานุการแจ้งที่ประชุม

เรื่องผลการดำเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม ในปีงบประมาณ 2559 มี 2 ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย คือ 1. หลักสูตรฝึกอบรมแบบมีรายได้ กำหนดไว้ 12 หลักสูตร ทุกคณะดำเนินการส่งรายละเอียดหลักสูตรมาครบ แต่มีหลักสูตรที่มีรายได้เพียง 3 หลักสูตรเท่านั้น ซึ่งไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2. เรื่องของการบูรณาการศาสตร์หรือการบูรณาการหน่วยงาน โดยที่ผ่านมาก็ดำเนินการผ่านโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก็ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดที่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นร่วมกันผลักดันให้บรรลุค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุม

2.1 การประชุมหารือการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณโครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 โครงการ ซึ่งขณะนี้หัวหน้าโครงการได้ดำเนินการส่งเล่มรายงานมาบางโครงการและบางโครงการยังไม่ได้

ดำเนินการจัดส่งรูปเล่มรายงานและเอกสารแนบให้ครบถ้วนแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ดำเนินการส่งเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งเล่มรายงานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่มีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่มีความ มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

คณะได้เสนอชุมชนเพื่อพิจารณาดังนี้

คณะศิลปศาสตร์ เสนอชุมชนภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอชุมชนไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอชุมชนเทศบาลไทรน้อย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี และชุมชนเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอชุมชนป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสนอชุมชนสามชุก ชุมชนศรีประจัน และชุมชนหนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอชุมชนกบเจา อ.บางชุมชนบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ประชุมได้หารือเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชน ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน หรือประธานกลุ่มอาชีพ และการเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นๆได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการต่อยอดต่อไปได้
2. ชุมชนมีความพร้อมในเรื่องของการตลาดและความพร้อมของทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน
3. ความต้องการของประชาชนในชุมชนสอดคล้องกับองค์ความรู้ของบุคลากร และตรงกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ได้คัดเลือกชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการดำเนินงานบูรณาการหน่วยงานในปีงบประมาณ 2561 ส่วนชุมชนอื่นๆ ขอให้ทบทวนหรือเตรียมพร้อมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ตามที่ท่านรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรัชย์ มัจฉาชีพ ได้มอบให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้ โครงการสำคัญที่ 5.13 โครงการส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ วงเงิน 1,000,000 บาท จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานที่มีชุมชนที่เริ่มดำเนินการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว และชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้เข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งค่าเป้าหมายของโครงการกำหนดตัวชี้วัดอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของความสำเร็จการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.



นางสาวน้ำทิพย์ แยมกลีบบัว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จตรายงานการประชุม



นายวิชัย มาแสง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม